



Bài của Anh Cả Kevin W. Pearson
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Các Em Thực Sự Là Ai



Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta. Ngài muốn giúp chúng ta biết mình là ai. Ngài đã tạo ra linh hồn của chúng ta trước khi chúng ta đến sống trên thế gian. Tất cả chúng ta là các con trai và con gái của Thượng Đế.

Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy cô đơn hoặc lo lắng rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt. Chúa Giê Su Ky Tô thực sự hiểu cảm giác của chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua bất cứ thử thách nào. Những điều khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống có thể giúp chúng ta trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn nếu chúng ta hướng về Ngài.

Phúc âm giúp chúng ta nhìn nhận bản thân mình như Cha Thiên Thượng nhìn nhận chúng ta. Qua đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô, những thử thách của chúng ta có thể trở thành các phước lành. Việc biết mình là ai và cách Thượng Đế nhìn nhận các em sẽ ban phước cho bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi!

Khi hiểu được mình là ai với tư cách là con cái của Thượng Đế, chúng ta sẽ có thể tập trung vào con người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành. Chúng ta sẽ đối mặt với những thử thách cùng với Ngài. Dù không hoàn hảo và sẽ mắc phải sai lầm, chúng ta vẫn có thể tìm thấy hy vọng khi biết mình là con cái của Thượng Đế. ●

Từ một cuộc phỏng vấn với Olivia Kitterman và Diana Evelyn Nielson.

Tìm Kiếm Những Điều Yêu Thích

Tất cả chúng ta đều khác biệt. Chúng ta đều có những tài năng, sở thích và thứ không thích khác nhau. Nhưng chúng ta đều là con cái của Thượng Đế!

Sử dụng các gợi ý để điền vào bảng và tìm xem mỗi người bạn dưới đây quan tâm đến điều gì. Gợi ý: Điền dấu X theo những gì em biết là *không* đúng. Câu đầu tiên đã được làm mẫu cho các em. Khi các em hoàn tất, mỗi cột sẽ có một ô trống!

1. Người chơi piano không phải là Amara hay Jade.
2. Max không thích môn toán.
3. Không có bạn nam nào chơi nhạc cụ hay tập karate.
4. Bạn nữ thích động vật không phải là Amara.
5. Kai là người duy nhất thích bóng rổ.



Nhảy Múa



Bóng Rổ



Karate



Môn Toán



Động Vật



Piano



Eva



Kai



Aaron



Jade



Max



Amara

					X
					X

ĐÁP ÁN: EVA—PIANO, KAI—BÓNG RỔ, AARON—MÔN TOÁN, JADE—ĐỘNG VẬT, MAX—NHẢY MÚA, AMARA—KARATE

HÌNH ẢNH MINH HOẠ DO SABBINA GABRELLI THỰC HIỆN